



# จุลสารสิงห์น้ำตากล

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2558

มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม



นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส

## ควารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ”

### ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่

## ร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ควารางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวด  
โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่  
ร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย นิสิตที่ได้รับรางวัล ในการประกวดคือ  
ทีม ISAN (อีสาน) มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ได้แก่ นายเชมภู  
ห้วยลึก นางสาวชนิภรณ์ พรหมภักดิ์ และนางสาวนันทิกานต์  
ชัยบุรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการเมืองการปกครอง

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันออกแบบอนาคต  
ประเทศไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่ โดยได้รับริเริ่ม



โครงการ “คิดสร้างชาติ” ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชน  
และคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสในการแสดง  
ความคิดเห็น ระดมแนวคิดวิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศ สะท้อนจากมุมมองของเยาวชน  
คนรุ่นใหม่ของไทยอย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องที่น่าสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่งตามกรอบความเห็น  
ร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อันประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
3) ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม 4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 5) ด้านการศึกษา 6) ด้านเศรษฐกิจ 7) ด้านพลังงาน  
8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9) ด้านสื่อมวลชน 10) ด้านสังคม และ 11) ด้านอื่นๆ โดยทีม ISAN เข้าร่วมประกวดในด้าน  
การปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น”

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ ในช่วงระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2558 – 28 มีนาคม 2558 และได้ทีมผู้ชนะจากรอบการประกวด  
แนวการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน จำนวน 11 ทีม ถือเป็นผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และทั้ง 11 ทีม จะเป็นผู้เข้ารอบชิงแชมป์  
เพื่อหาทีมผู้เป็นเลิศแนวทางปฏิรูป โดยผู้ชนะในรอบชิงแชมป์นี้จะได้รับรางวัลพิเศษคือ เดินทางไปท่องเที่ยว  
ณ สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วย ทั้งนี้ในรอบชิงแชมป์  
จะมีการนำเสนออีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2558



ระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2558 – 28 มีนาคม 2558 ณ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

การสัมมนาทางวิชาการ และการแข่งขันตอบปัญหา

“โครงการสร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน”

วันพฤหัสบดี 5 มีนาคม ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมกับ ศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดโครงการสร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ จัดการสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนและความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่ภูมิภาค โดยมี นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ รศ.ลลิตา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือ ไปยังส่วนภูมิภาค ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ การบริการสาธารณะ การเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ หลักนิติธรรม มีนินิต นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะทำงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 600 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติในภายภาคหน้า ทั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในความสำคัญของความสามัคคีปรองดอง และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจ หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของศาลรัฐธรรมนูญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ และส่งผลต่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว (★อ่านต่อหน้า 3)



วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



# โครงการสร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน

## การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยและกฎหมาย

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(★ ต่อจากหน้า 2) นอกจากจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมไทย” วิทยากรโดย **ดร.สุพจน์ ไข่มุกด์** ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ **ดร.ปัญญา อุดชาชน** ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และ **รศ.สีดา สอนศรี** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดำเนินรายการโดย **นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์** เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและกฎหมาย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

### ผลการแข่งขันตอบปัญหา

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
- รางวัลชมเชย โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด



## วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อตถการ (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



### รศ.สีดา สอนศรี แสดงความยินดีกับนิสิต ทีม ISAN

วันที่ 16 มีนาคม 2558 นิสิตทีม ISAN ได้แก่ นายเชมภัก คุ้มเหล็ก นางสาวชนิภรณ์ พรหมภักดิ์ และนางสาวนันท์กานต์ ชัยบุรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการเมืองการปกครอง เข้าพบ รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิดแนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ในครั้งนี้ รศ.สีดา สอนศรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ



### การประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3

รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 "รัฐประศาสนศาสตร์ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" ในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง



COPAG Special Talk Series ครั้งที่ 1

# “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน์”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ (COPAG Special Talk Series 1) “โอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน์” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการธิการร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานกำกับทิศทางแผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง เป็นวิทยากร มี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.ปิยพงษ์ บุชบงก์ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์

มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 350 คน

ในยุคกระแสบูรพาภิวัตน์นี้ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของซีกโลกตะวันออกได้เพิ่มขึ้น โดยอิทธิพลดังกล่าวอยู่ในรูปของการเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยว แต่ความตื่นตัวของสังคมอีสานต่อการเปลี่ยนแปลงยังมีอยู่ไม่มาก ทั้งๆที่อีสานตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใกล้จีนมากกว่ามณฑล อยุธยา กรุงเทพฯ เสียอีก อีกทั้งภูมิภาคนี้ยังกลายมาเป็นตลาดใหม่ที่มีแนวโน้มขยายขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมื่อมีแผนที่จะขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกออกไปในอนาคตจากการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับมหาอำนาจในเอเชียมากขึ้น ความไม่ตื่นตัวดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้อีสานมองข้ามโอกาสหลายประการที่มีต่อการ พัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ ในศตวรรษที่ 21

โครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาอีสานในกระแสบูรพาภิวัตน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อยอด ไปสู่การสอนและการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และเพื่อให้บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนาอีสานได้รับแรงบันดาลใจเพื่อไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาได้



วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อตถากร (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

## สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา โดยวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน



# "ประสพการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน"

ผ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านเขวาโคก เขวาพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี ร่วมกับคลินิกรัฐศาสตร์  
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 จัดเวทีวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 “ประสพการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน  
 อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดย อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ จำนวน 30 คน ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
 ทางวิชาการร่วมกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 70 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน

เวทีวิชาการสัญจรครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อ ประสพการณ์การต่อสู้เพื่อรักษาป่าชุมชนบ้านเขวาโคก – บ้านเขวาพัฒนา  
 อ.ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย พ่อทองคุณ สงค์มา ประธานป่าชุมชน และนายนิवास โคตรจันทิก ตัวแทนชาวบ้าน / บรรยายหัวข้อ  
 “ประสพการณ์การจัดการป่าชุมชนในต่างประเทศ” โดย อ.โสภิต ชีวะพานิชย์ และการบรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ป่าไม้  
 ในประเทศไทย” โดย อ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช / ร่วมและเปลี่ยนประเด็นการต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนในสังคมไทย ผ่านตัวอย่าง  
 การต่อสู้ของชุมชน บ้านเขวาโคก – บ้านเขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย คณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
 ตัวแทนชาวบ้านและนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดำเนินรายการโดย อ.สุนทรชัย ขอบยศ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 ร่วมกิจกรรมเดินป่า สำรวจแนวเขตป่าชุมชน ป่าดอนหนองโหมง – หนองกลาง

โครงการเวทีวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต  
 คณาจารย์ และบุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
 จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม “เวทีวิชาการสัญจรหัวข้อประสพการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน อำเภอปทุมรัตน์  
 จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อจัดการบริการวิชาการ โดยการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อชุมชน และเปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์  
 และบุคลากร ได้เรียนรู้ประสพการณ์การต่อสู้ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการ  
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในภาคอีสาน



วันที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านเขวาโคก เขวาพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด



## เตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดบุคลากรเพื่อลงพื้นที่พบปะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในการนี้ **รศ.ลีดา สอนศรี** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

การลงพื้นที่จัดโครงการในครั้งนี้ **นายกัมปนาท อาชา** และ**นางสารวรินทร์ ไชยปัตตา** นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ **ผศ.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์** ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องของการประกันคุณภาพหลักสูตรแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร เปิดโอกาสให้พูดคุยและซักถามข้อสงสัยต่างๆ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ได้ทำให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากร ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

วันที่ 11 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207)

### โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต”



เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ขึ้น โดยมี **ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย** รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก **นายกัมปนาท อาชา** ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร และนางสาวสมสมัย บุญทศ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ภายในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำกลไกการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการของนิสิต ทั้งนี้มี บุคลากร นิสิต สโมสรนิสิตฯ ประธานเอก/ประธานชมรมที่สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน



**หมอลำธรรมภิบาล ลูกอีสานสี่บอยศิลป์ ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท**

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมภิบาล ลูกอีสานสี่บอยศิลป์” ประจำปี 2558 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยนำเอาการร้องหมอลำซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาการแสดงของคนอีสาน มาเป็นสื่อ ในการถ่ายทอดให้ความรู้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป





## COPAG เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมี รศ. ดร.ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร. กมล เสวตสมบุรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีบุคลากรจากทุกคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็น 7 ทีม ซึ่งวิทยาลัยฯ อยู่สี่เขียว ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป กองคลังและพัสดุ กองการเจ้าหน้าที่และสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้ร่วมขบวนพาเหรด และร่วมการแข่งขันกีฬา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรมีโอกาสทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันในเวลาว่าง อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นการ เตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ต่อไป



## งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสัมัยธรรมนายก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย อภิสัมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ขึ้น ณ หอพระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำโดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเดินขบวนแห่หน้า แห่ดอกไม้ในงานสมโภชครั้งนี้ จำนวนกว่า 200 คน

## COPAG สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในช่วงเช้า การสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย การจัดขบวนแห่ของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจำนวน 8 ขบวน มีการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดขับร้อง เพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง



วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี



**วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการ “นิทรรศการและการบรรยายพิเศษเรื่อง : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอีสานในบริบทของการพัฒนาในกระแสเสรีนิยมใหม่”**

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “นิทรรศการและการบรรยายพิเศษเรื่อง: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอีสานในบริบทของการพัฒนาในกระแสเสรีนิยมใหม่” ขึ้น โดย ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก **ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ** อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรกล่าวรายงานโดย **ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศกดิ์** อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มีคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

ภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอีสานในบริบทของการพัฒนาในกระแสเสรีนิยมใหม่” วิทยากรโดย **ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ** นอกจากนี้นิสิตได้ร่วมจัดนิทรรศการ “สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอีสาน” ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในอาชีพและชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการมาเป็นแนวปฏิบัติและเป็นแนวคิด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในอนาคตได้

**วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้อง D-402 และลานชั้น 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง**



เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้อง D-206 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะกรรมการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต การประสานงานกับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ ร่วมกับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ ทิวสอบ ก.พ. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก) ขึ้น โดยมี ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก **นายทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์** นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม และ **อาจารย์ปิยะพงษ์ บุษบงก์** อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นวิทยากร มีนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมฯ จำนวน 150 คน

**ข่าวสาระ กับ QA**

**ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557**

- ★ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ★ ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดำเนินงาน ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ